



# ด่วนที่สุด

ที่ คค (ปคร) ๐๘๐๗.๓/ ๑๑๖

จัดเข้าวาระ...-3 พ.ค. 2565

กระทรวงคมนาคม  
ถนนราชดำเนินนอก  
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๙๘๕๓ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ  
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ กรม-  
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็น กรณีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ เรื่องมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้ว มาตรการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ มีความสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงคมนาคมในการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๕ ที่เกี่ยวข้อง ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการที่ ๕ การปรับปรุง แกะไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ (๒) มาตรการที่ ๖ การขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา (๓) มาตรการที่ ๗ การเตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และฝนน้อยกว่าค่าปกติ และ (๔) มาตรการที่ ๙ การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยคัน/ทำนบ/พังกันน้ำ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า และการรถไฟแห่งประเทศไทย) ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในพื้นที่น้ำท่วม พื้นที่ชลประทาน การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และความพร้อมของบุคลากรในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง นอกจากนี้ ตามมาตรการเกี่ยวกับการขุดลอกคูคลอง กรมเจ้าท่ามีการจัดทำแผนและดำเนินการขุดลอกร่องน้ำเพื่อสนับสนุนการเดินเรือให้มีความสะดวกและปลอดภัยเป็นประจำทุกปี มาตรการที่เกี่ยวข้องสามารถนำมาใช้ดำเนินงาน รวมทั้งให้การสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สำนักแผนความปลอดภัย

โทร. ๐ ๒๒๑๕ ๑๕๑๕ ต่อ ๓๐๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๑๖ ๗๓๙๓